

**NÔNG THÔN MỚI Ở THÁI THỤY**

**7 năm nhìn lại**

Sau 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, 32/47 xã ở Thái Thụy đã hoàn thành các tiêu chí. Những cách làm hay, những kinh nghiệm quý đã được rút ra từ khâu chỉ đạo đến tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện và huy động sức dân...



Xây dựng nông thôn mới tại xã Thụy Phong (Thái Thụy).

Ảnh: MAI TRANG

Cùng với việc ban hành các nghị quyết, quyết định, Thái Thụy phân công các đồng chí Huyện ủy viên, thành viên ban chỉ đạo trực tiếp phụ trách từng xã. Do vậy, công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được sâu sát, kịp thời, hiệu quả hơn. Khối mặt trận, đoàn thể phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng dân cư, giúp người dân nhận thức được mục đích, nội dung, ý nghĩa của chương trình. Qua đó đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, ý chí quyết tâm của mỗi người dân cùng cộng đồng xã hội. Cũng thông qua tuyên truyền, người dân hiểu được

rằng chính họ là người hưởng lợi trực tiếp từ chương trình xây dựng NTM nên đã tích cực lao động sản xuất, đóng góp sức người, sức của xây dựng NTM. Ông Hoàng Đăng Cát, báo cáo viên Đảng bộ xã Thái Giang cho biết: Lúc đầu, người dân nhận thức về trách nhiệm trong xây dựng NTM của người dân đã thống nhất, nỗ lực thực hiện. Trong công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã biên tập chuyên mục "Học Bác mỗi ngày", toàn dân đoàn kết xây dựng NTM phát liên tục trên hệ thống truyền thanh. Những gương người tốt, việc tốt được phát hiện, phần ảnh kịp thời,

qua đó khuyến khích thúc đẩy phong trào trở thành cao trào thực hiện. Về xã Thụy Văn hôm nay ai cũng ngỡ ngàng trước sự thay da đổi thịt của vùng quê này. Nhờ sự bắt phá ngoạn mục từ chương trình xây dựng NTM mà Thụy Văn vinh dự được đón đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm. Thành công này chính là nhờ sự đồng thuận ý Đảng, lòng dân đã thống nhất, nỗ lực thực hiện. Ông Vũ Hữu Tiếp, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Thụy Văn xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Do vậy, phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân tự hưởng và nhà nước hỗ trợ một phần đã thấm sâu vào tư tưởng

mỗi người dân. Để giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí và để được công nhận lần 2, địa phương tiếp tục thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp và thanh khoản nợ công. Còn đối với Thái Thịnh - địa phương mà những năm 1997, 1998 của thế kỷ trước từng là điểm nóng về an ninh nông thôn thì nay ai cũng có thể cảm nhận khí thế hào hứng của toàn dân dồn sức xây dựng NTM. Khi bắt tay thực hiện chương trình, Thái Thịnh bộn bề khó khăn; cơ sở hạ tầng xuống cấp, quỹ đất quy hoạch khu dân cư để đầu tư xây dựng cơ bản không còn. Trước những thách thức đó, trên cơ sở xác định rõ tư tưởng "huy động nội lực là chính", Thái Thịnh tranh thủ nguồn xi măng hỗ trợ của tỉnh, vận động các cum dân cư đóng góp kết hợp với con em xa quê ủng hộ để bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn. Chỉ tính riêng từ nguồn hỗ trợ của con em xa quê cho các công trình phúc lợi địa phương lên tới trên 11 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Nguồn ngân sách địa phương rất khó nên chúng tôi huy động sự vào cuộc của nhân dân, sự động viên của con em xa quê, của các doanh nghiệp có con em quê hương Thái Thịnh thành đạt để làm sao thu hút các nguồn lực xây dựng NTM. Những khu vực dân cư kinh tế khó khăn thì xã cùng với ban phát triển thôn gặp gỡ con em của các cum dân cư đó đi công tác xa để cùng cộng đồng trách nhiệm, giúp khu dân cư hoàn thành một số tiêu chí do khu dân cư đứng ra làm. Do vậy, Thái Thịnh thu hút con em xa quê ủng hộ rất lớn. Không mạnh mẽ như Thụy Văn, không đôn dập như Thái Thịnh, Thái Thuận - mảnh đất được coi là "chiếm khe mùa ửng", khó khăn nhất nhì huyện đã hoàn thành xây dựng NTM bằng sự vận dụng linh hoạt, tư duy nhạy bén và khả năng sáng tạo. Từ nền tảng xây dựng nếp sống văn hóa đã quy tụ tinh thần đoàn kết toàn dân chung sức thực hiện. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng NTM trên 43 tỷ đồng. Diện mạo làng quê đổi thay rõ nét. Ông Lưu Tiến Chinh, Chủ

tịch UBND xã bộc bạch: Cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung nguồn vốn đầu tư rộng rãi hệ thống chính trị, cơ sở thôn về nhiệm vụ, tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM. Địa phương xác định điều kiện khó khăn nên thực hiện theo lộ trình để làm trước, khó làm sau. Áp dụng cơ chế, chính sách của cấp trên và tình hình thực tế địa phương, Thái Thuận xây dựng lộ trình và cơ chế đầu tư hỗ trợ cùng nhân dân thực hiện. Nhìn lại 7 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tổng vốn đầu tư của toàn huyện Thái Thụy trên 3.500 tỷ đồng. Trong đó, trên 2.000 tỷ đồng cùng hàng nghìn mét vuông đất, hàng chục nghìn ngày công lao động do nhân dân tình nguyện đóng góp để xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, các công trình phúc lợi, các thiết chế văn hóa... Bên cạnh đó, người dân hưởng ứng mạnh mẽ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tổ chức sản xuất theo hướng công nghệ cao. Nhờ vậy, toàn huyện có 16 xã xây dựng 19 cánh đồng lớn, diện tích 1.000ha, 20 xã liên kết với các doanh nghiệp sản xuất theo chuỗi; ứng dụng khoa học công nghệ, thâm canh cây trồng mới nâng suất giá trị cao. Từ đồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất mà chăn nuôi quy mô trang trại tập trung đang dần thay thế cho hình thức nhỏ lẻ trong khu dân cư. Nuôi trồng thủy sản được quan tâm đầu tư. 34ha nuôi tôm thâm canh công nghệ cao mở ra triển vọng mới cho nghề nuôi tôm ở các xã ven sông, ven biển. Qua đó góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người lên 30 triệu đồng/năm. Điều đáng nói, trong quá trình thực hiện chương trình, Thái Thụy đã lồng ghép giữa xây dựng NTM với các chương trình, dự án, các cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước phát động một cách đồng bộ, hiệu quả như: chương trình phát triển nông thôn, nông nghiệp, nông dân, đào tạo nghề nông thôn, chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, y tế, cuộc vận động "Toàn dân

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Nhờ vậy, trong tổng nguồn vốn đầu tư trên 3.500 tỷ đồng có đến gần 700 tỷ đồng được lồng ghép từ các chương trình, dự án đã thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện phát triển. Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế như: công tác tuyên truyền, vận động đôi lúc, có nơi thiếu thường xuyên khiến một bộ phận người dân còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại; một số xã chưa quan tâm đúng mức đến việc đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, chưa thu hút mạnh mẽ các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn... Trên cơ sở phân tích nguyên nhân của thành công, hạn chế, Thái Thụy cũng đúc rút những bài học kinh nghiệm để có giải pháp hợp lý, khoa học nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn. Ông Bùi Đức Hoàng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để sớm đạt mục tiêu huyện NTM, UBND huyện tập trung chỉ đạo các địa phương năm 2018 thực hiện các giải pháp: tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên

và nhân dân để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhất là chủ thể trong xây dựng NTM là nhân dân, với mục tiêu nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ một phần; các địa phương rà soát lại toàn bộ các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới đồng thời xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời gian, phân công, phân nhiệm cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến thôn; huy động các nguồn lực để xây dựng NTM. Ngoài các nguồn lực từ nhà nước hỗ trợ theo quy định thì sự đóng góp của nhân dân địa phương hết sức quan trọng nhưng đồng thời cũng huy động các nguồn lực từ con em xa quê, doanh nghiệp ủng hộ. Xây dựng NTM là công việc thường xuyên, lâu dài. Do vậy, Thái Thụy tiếp tục chấn chỉnh, làm thay đổi tư duy, nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đích đến NTM phải thực hiện cho được mục tiêu: "Sản xuất phải thực sự phát triển, cuộc sống nhân dân sung túc, diện mạo nông thôn sạch sẽ, thôn xã văn minh, quản lý dân chủ".

**HOÀNG HƯƠNG**  
(Đài TTTT Thái Thụy)



Nghề chế biến thủy sản tại Thái Thụy.

**Khẩn trương nhổ bỏ, tiêu hủy lúa xuân bị bệnh lùn sọc đen**



Cán bộ ngành Nông nghiệp Thái Thụy xuống đồng hướng dẫn nông dân nhổ bỏ và tiêu hủy những khóm lúa bệnh lùn sọc đen.

Bệnh lùn sọc đen (LSD) hiện đã xuất hiện rải rác ở một số diện tích lúa xuân tại 22 xã trên địa bàn huyện Thái Thụy. Trước tình hình trên, ngành Nông nghiệp huyện đang tích cực chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn người dân khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, trừ bệnh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Cùng với nhiều hộ nông dân khác, những ngày này, bà Nguyễn Thị Lan, thôn Trà Linh, xã Thụy Liên thường xuyên ra đồng để kiểm tra tình hình sâu bệnh gây hại trên lúa xuân, đặc biệt là bệnh LSD. Bà Lan cho biết: Hiện nay, hơn 7 sào lúa của gia đình đang sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên,

một số diện tích đang xuất hiện những khóm lúa có biểu hiện, triệu chứng của bệnh LSD như thấp lùn, lá ngắn, xoắn có màu xanh đậm, khi nhổ lên thì bộ rễ ngắn hơn nhiều so với những khóm lúa đang sinh trưởng bình thường. Qua tuyên truyền, hướng dẫn của địa phương tôi đã tiến hành nhổ bỏ, tiêu hủy toàn bộ những khóm lúa có triệu chứng như trên đồng thời phun thuốc trừ sâu cho toàn bộ diện tích của gia đình để tránh nguồn bệnh lây lan cho các diện tích lúa khác. Vụ xuân này, xã Thụy Liên gieo cấy hơn 500ha lúa bằng các loại giống lúa lai, lúa chất lượng cao. Các diện tích lúa xuân trên địa bàn xã đang trong giai đoạn cuối để nhánh. Ông

Vũ Thành Quang, Chủ tịch UBND xã cho biết: Hiện nay, tại một số diện tích lúa xuân trong xã đã xuất hiện rải rác những khóm lúa có triệu chứng của bệnh LSD. Trước tình hình trên, xã đã phối hợp với ngành Nông nghiệp của tỉnh, huyện xuống trực tiếp đồng ruộng để kiểm tra, lấy mẫu cây lúa để phân tích và xác định là đã nhiễm bệnh LSD. Ngay sau đó, địa phương tăng cường phân công cán bộ chuyên môn xuống đồng ruộng kiểm tra, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, trừ bệnh LSD theo chỉ đạo, hướng dẫn của ngành Nông nghiệp. Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhổ bỏ và tiêu hủy các khóm lúa có triệu chứng của bệnh LSD và kết hợp phun thuốc trừ sâu để ngăn chặn nguồn môi giới lây lan vi-rút bệnh LSD ra các vùng lúa khác. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng người dân nhổ bỏ lúa bị nhiễm bệnh LSD rồi vứt bừa bãi ra các bờ ruộng, bờ mương, qua đó tránh để nguồn bệnh phát sinh, gây hại. Để công tác phòng, trừ bệnh LSD đạt hiệu quả cao, huyện Thái Thụy đang tích cực tuyên truyền về diễn biến của dịch bệnh trên hệ thống truyền thanh của huyện, xã để người dân nắm được tình chất nguy hiểm của bệnh LSD, chủ động các biện pháp phòng, trừ. Đồng thời, tăng cường phân công cán bộ chuyên môn xuống đồng ruộng kiểm tra, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, trừ, từ đó hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bệnh LSD gây ra.

**TRẦN TUẤN**

khác. Đầu tháng 4 vừa qua, xã cũng đã phát động chiến dịch trừ rầy trên 100% diện tích lúa xuân bằng thuốc trừ rầy do UBND huyện hỗ trợ. Đồng thời, xã trích ngân sách địa phương để hỗ trợ HTX SXKD DVNN thực hiện phun trừ rầy trên toàn bộ các kênh mương, bờ mương, bờ cỏ nơi rầy có thể trú ngụ để sinh trưởng và lây lan ra các diện tích lúa.

Theo ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Để ngăn chặn bệnh LSD gây hại và phát sinh trên lúa xuân, UBND huyện đã tổ chức họp triển khai các biện pháp phòng, trừ bệnh LSD và công tác phòng, trừ sâu bệnh từ nay đến cuối vụ tới các xã, thị trấn trong toàn huyện. Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn huy động nông dân, cán bộ kỹ thuật kiểm tra toàn bộ diện tích lúa xuân, đặc biệt tại các diện tích bị nhiễm bệnh LSD nặng tại vụ mùa năm 2017 và các vùng gieo trồng để phát hiện các cây lúa có biểu hiện của bệnh LSD thì khẩn trương nhổ bỏ, tiêu hủy theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Đồng thời, kết hợp với phun thuốc trừ rầy để ngăn chặn kịp thời nguồn môi giới lây lan vi-rút bệnh LSD ra các vùng lúa khác. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng người dân nhổ bỏ lúa bị nhiễm bệnh LSD rồi vứt bừa bãi ra các bờ ruộng, bờ mương, qua đó tránh để nguồn bệnh phát sinh, gây hại. Để công tác phòng, trừ bệnh LSD đạt hiệu quả cao, huyện Thái Thụy đang tích cực tuyên truyền về diễn biến của dịch bệnh trên hệ thống truyền thanh của huyện, xã để người dân nắm được tình chất nguy hiểm của bệnh LSD, chủ động các biện pháp phòng, trừ. Đồng thời, tăng cường phân công cán bộ chuyên môn xuống đồng ruộng kiểm tra, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, trừ, từ đó hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bệnh LSD gây ra.

**Triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản**

(chinhphu.vn) Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản. Theo kế hoạch, từ năm 2018 và những năm tiếp theo, các bộ, ngành liên quan sẽ tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung 2 luật trên. Cụ thể, ở trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan tổ chức quán triệt việc thi hành luật; tuyên truyền, phổ biến nội dung của luật thông qua các chuyên mục, chương trình, tạp huấn, biên soạn tài liệu và các hình thức khác theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.



Ở địa phương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của luật bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật). Các bộ, ngành liên quan cũng rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản; tự mình hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản. Đồng thời, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các nội dung được giao trong Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ trình hoặc ban hành theo thẩm quyền: nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; nghị định quy định về quản lý thực vật rừng, động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; nghị định quy định về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy sản; nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; quyết định quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực...

**Sản xuất nhiều sản phẩm quốc phòng có hàm lượng kỹ thuật cao**



Sản phẩm đệm hơi cứu nạn của Nhà máy Z176.

(nhandan.com.vn) Tại Hà Nội, Đảng bộ Nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) vừa tổ chức quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" và sơ kết thực hiện nhiệm vụ quý I/2018. Là doanh nghiệp quân đội duy nhất được giao nhiệm vụ sản xuất, cung cấp khí tài nghi binh, nghi trang cho quân đội, những năm qua, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Nhà máy Z176 đã tích cực, chủ động nghiên cứu, chế thử và đưa vào sản xuất hàng công nhiều sản phẩm quốc phòng có hàm lượng kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Sản phẩm của nhà máy có vị trí vững chắc trên những thị trường khó tính như EU, Mỹ, Nhật Bản; doanh thu xuất khẩu tăng trưởng đều qua các năm, năm 2017 đạt 40 triệu USD; là một trong những doanh nghiệp quân đội có doanh thu xuất khẩu lớn.